



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 22 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ มองโลก มองไทย: รัสเซีย-ไทย กับไฟฟ้า	สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
2. สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ 19 ทีม ติดตามผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทั่วประเทศ	ไทยโพสต์
3. สศก.แจกราคาข้าวพุ่งขึ้น60%ต่างประเทศสั่งซื้อต่อเนื่อง เล็งขยายตลาด...	สยามรัฐ
4. รวมพลังส่งต่อองค์ความรู้เกษตรกรอินทรีย์	บางกอกทูเดย์
5. ภาพข่าว: โครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนา	ไทยโพสต์
6. ดัน ศพก. เคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน เกษตรฯ ขยายผลปฏิบัติงาน...	แนวหน้า
7. คอลัมน์ เลาะรั้วเกษตร: ฟังความอีกข้าง	แนวหน้า
8. ทีเส็บกระจายธุรกิจไมซ์ทั่วประเทศ ต่อยอดเมืองไมซ์สู่เมืองรอง...	โพสต์ทูเดย์
9. ตั้งสอบไทยนิยมยังไม่ทุจริต	โพสต์ทูเดย์
10. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ลุยจับ	ไทยรัฐ
11. รมว.เกษตรฯ มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ดัน ศพก. เป็นตัวแทนขับเคลื่อน...	มติชน
12. เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก. หนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

หัวข้อ : คอลัมน์: มองโลก มองไทย: รัสเซีย-ไทย กับฟีฟ่า

วันที่ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 41 หน้า : 26(เต็มหน้า)



มองโลก มองไทย

> เลือดพว

รัสเซีย - ไทย กับฟีฟ่า

ฟุตบอลโลกที่รัสเซียปีนี้ ดูจะไม่เอือฮาเท่ากับรอบที่เคยจัดในประเทศยุโรปประเทศอื่นๆซึ่งก็ไม่น่าประหลาดใจอะไร เพราะสื่อสำนักข่าวใหญ่ๆ ทางสากลนั้น “เป็นพวก” ของสหรัฐอเมริกาและนาโตทั้งนั้น

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา รัฐบาลสหรัฐฯ ทุกสมัยดูเหมือนจะติดใจกับ “ภาวะสงคราม” เหมือนติดยาบ้า เพราะสหรัฐฯไม่เคยเว้นว่างการมีส่วนเข้าไปทำสงครามในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ตลอดมา ไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม

และสหรัฐฯ ก็ได้ตั้งประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น “ตุ๊กตา” ว่าคือ “ศัตรูของชาติ” ที่คุกคามอเมริกันชนมาตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงใหม่ๆ ศัตรูผู้คุกคามสหรัฐฯ ก็คือสหภาพโซเวียตรัสเซีย ต่อมาไม่นานก็เพิ่ม “จีนแดง” “คิวบา” “อิรัก” “อิหร่าน” “เกาหลีเหนือ” เข้าไปตามลำดับ

หลังจาก “การพังทลายของกำแพงเบอร์ลิน” สงครามเย็นจบลง สหภาพโซเวียตฯ แตกสลาย สหรัฐฯ ทำสงครามจัดระเบียบโลกใหม่ในยุโรปตะวันออกได้สำเร็จ รัสเซียอ่อนแอลงไปพักใหญ่ จนกระทั่งผู้นำอย่าง วลาดิเมียร์ ปูติน สามารถฟื้นฟูความเข้มแข็งของรัสเซียกลับมา

รัสเซียจึงตกเป็นเป้าโจมตีว่า เป็น “ศัตรูคุกคามสหรัฐฯ สูงสุด” อีกรอบหนึ่ง

สำหรับรัฐบาลไทยนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตรัสเซียในยุคสงครามเย็นก็ต้อง “เห็นห่างหมางเมินกัน” เป็นธรรมดา เพราะในยุคนั้น รัฐบาลไทยเหมือนลูกกะโหลกของ

รัฐบาลสหรัฐฯ จนกระทั่งภายหลังยุคสงครามเย็นแล้ว ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียจึงเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย ในสองภาคนี้ มีความแตกต่างกันมาก คือในภาคประชาชนนั้น ดูเหมือนธุรกิจ การท่องเที่ยว และกิจกรรมบันเทิง (ซึ่งรวมถึงกามารมณ์) จะเกิดขึ้นมาก จนกระทั่งในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมี “แก๊งมาเฟียรัสเซีย” โด่งดัง

ส่วนในภาครัฐนั้น ความสัมพันธ์ในนาม “ประชาคมอาเซียน” กับรัสเซียนั้นมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ไม่หวือหวา แต่ส่วนเฉพาะกับรัฐบาลไทยนั้น มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว

เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้ไปเยือนรัสเซียก่อนได้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเสียอีก และการพบปะกันอย่างขมื่นครั้งนั้น สองประเทศสามารถลงนามข้อตกลงร่วมกันถึง 14 ฉบับ

อีกทั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียมาเยือนประเทศไทยก็ยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า สองประเทศจะขยายการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นอีกถึงห้าเท่า จากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563

แน่นอนว่ารัฐบาลไทยพยายามผลักดันการขายสินค้าเกษตรกรรม (โดยเฉพาะยางพารา) ให้รัสเซีย และโน้มน้าวให้รัสเซียมาลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

หัวข้อ : คอลัมน์: มองโลก มองไทย: รัสเซีย-ไทย กับไฟฟ้า

วันที่ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 41 หน้า : 26(เต็มหน้า)

ภาคตะวันออก

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 รัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 22 ของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าให้รัสเซียมาตลอด ระหว่างปี 2555 - 2557 การค้ารวมระหว่างไทยกับรัสเซียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 154,821 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 36,306 ล้านบาท และนำเข้าถึงปีละ 118,515 ล้านบาท

ไทยพยายามเสนอให้ฝ่ายรัสเซียพิจารณาผ่อนคลายนกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตร และพยายามขยายผลิตภัณฑ์ยางให้รัสเซีย ซึ่งเพิ่งประสบความสำเร็จขายได้ 8 หมื่นตัน

ในส่วนการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ (พ.ศ. 2561) นายอเล็กเซย์ กูซเดียฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซีย ก็ได้นำคณะนักธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ของรัสเซียเกือบ 50 บริษัทในสาขาสำคัญ ได้แก่ การขนส่งและโลจิสติกส์ พลังงาน สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เวชภัณฑ์ ไบโอเทคโนโลยี เกษตร และอาหาร และการเงิน มาเยือนไทยเพื่อหาช่องทางขยายการค้า การลงทุน

ในครั้งนั้นมีความคืบหน้าเล็กน้อย คือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเชื่อมโยงโครงการ EEC ของไทยกับโครงการพัฒนาของรัสเซีย เพื่อดูแลเชื่อมโยงเรื่องการลงทุนและกำหนดแผนดำเนินงานที่จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป

“ต่อไป” อย่างไร ? นี่คือนักประเด็นที่สื่อมวลชนไทยควรติดตามให้ใกล้ชิด

พูดถึงสินค้าไทยที่ส่งไปรัสเซียนั้นมีดังนี้มูลค่าการค้าไทยและรัสเซีย ในปี 2560 มีมูลค่ารวม 3,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 61 % โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค

ส่วนทางรัสเซียก็คงหวังว่าจะสามารถขายอาวุธให้ไทยได้มากขึ้นสำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานเมื่อเดือนมีนาคม 2560 อ้างคำพูดผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ Rostec ผู้ผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคของรัสเซียว่า ไทยมีสนธิสัญญานยนต์หุ้มเกราะของรัสเซีย รวมทั้งระบบป้องกันทางอากาศอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ Mil Mi-17, เครื่องบินฝึก Yak-130, เครื่องบินขับไล่ Su-30 และเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกเนกประสงค์ Be-200

รัสเซียนั้น ลำพังถ้าประสบความสำเร็จในการขายอาวุธให้ไทยได้ ก็นับว่าน่าจะพอใจมากแล้ว

จับท้ายด้วยฟุตบอลโลกสักเล็กน้อย การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปีนี้ รัสเซียต้องลงทุนไป 416,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสี่ปีที่แล้วบราซิลเป็นเจ้าภาพบราซิลลงทุนไป 372,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วดูเหมือนจะขาดทุนไปมาก ฟุตบอลโลกที่รัสเซียปีนี้เป็นคู่แข่งกับรัสเซียก็อาจจะขาดทุน

สาเหตุนอกจากที่รัสเซียถูกประเทศตะวันตกแอนตี้แล้วที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ **“ความเสื่อม”** ขององค์กรฟีฟ่า FIFA จากการดำเนินงานในปี 2016 ปรากฏว่า ฟีฟ่า ขาดทุนสูงถึง 369 ล้านดอลลาร์ อีกทั้งยังเสียสปอนเซอร์เดิมผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันฟุตบอลโลกไปถึง 34 ราย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรลูกหนึ่งโลกต้องขาดทุนจำนวนมหาศาลมาจากปัญหาคอร์รัปชันละเอียตของวงการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้

จึงไม่ควรจะกล่าวโทษวิจารณ์ฝีมือของเจ้าภาพ - รัสเซีย แต่ฝ่ายเดียว

FIFA เองนั้นแหละจะต้องชำระล้างปฏิรูปองค์กรของตนเองเสียก่อน ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ 19 ทีม ติดตามผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทั่วประเทศ

วันที่ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 7895 หน้า : 3(ซ้าย)

สศก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ 19 ทีม ติดตามผลงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทั่วประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 2 แผนงานรวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

ในการนี้ สศก. ได้จัดทีมประเมินผลออกเป็น 19 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลติดตามประเมินผล สศก. กำหนดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2561 และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 และจัดทำรายงานเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดประเด็นการติดตามประเมินผล 7 ด้าน ได้แก่ 1.การรับรู้/รับทราบโครงการ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐบาล 2.การได้รับสนับสนุน/ช่วยเหลือ/จ้างงานจากโครงการ เช่น การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน การชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนได้มาตรฐาน การจ้างงานมีความทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 3.การได้รับองค์ความรู้จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร 5.การได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น มูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่เพียงพอ เป็นต้น 6.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ 7.ระดับความพึงพอใจต่อการ

ดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะได้จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมในการติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.แจงราคาข้าวพุ่งขึ้น 60% ต่างประเทศสั่งซื้อต่อเนื่อง เล็งขยายตลาดสับปะรดสู่ USA

วันที่ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 23764 หน้า : 8(ซ้าย)

สศก.แจงราคาข้าวพุ่งขึ้น60%ต่างประเทศสั่งซื้อต่อเนื่อง เล็งขยายตลาดสับปะรดสู่USA

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงราคาลินค้าเกษตรช่วง 5 เดือนแรก ข้าวราคาพุ่งกว่าปีก่อน 60% ยางพาราและสับปะรด ราคาคาดคาศึกษาทางช่วงครึ่งปีหลังติดตัวสูงขึ้นแน่ เล็งขยายตลาดใหม่สับปะรดสู่ USA EU และอาเซียน พร้อมมรณงค์การบริโภคสับปะรดผลสดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

สศก. : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาลินค้าข้าว ยางพารา และสับปะรด ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.61) ว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยในช่วง 5 เดือนแรก ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยตันละ 14,743 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ยตันละ 9,207 บาท หรือสูงขึ้น 60.13% เนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงกลางปี 60 ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยตันละ 7,781 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เฉลี่ยตันละ 7,514 บาท สูงขึ้น 3.55% เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ขณะที่ ยางพารา ราคากเกษตรกรขายได้ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีทิศทางดี

ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดย 5 เดือนแรก ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 43.56 บาท ราคาน้ำยางสด กก.ละ 41.46 บาท และยางก้อนถ้วยคละ กก.ละ 20.28 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลง 38.61% , 36.42% และ 39.15% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกยางในประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่อ่างจีน การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางที่นำเข้ายางพาราจากไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคายางช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความต้องการใช้ยางพารา ประกอบมาตรการ/โครงการภาครัฐที่สนับสนุนทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณสต็อกยางของจีน(ชิงเต่า) ปรับตัวลดลง

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ส่วนสับปะรดราคาเกษตรกรขายได้เฉลี่ย 5 เดือนแรก แบ่งเป็นสับปะรดโรงงาน กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 6.29 บาท หรือลดลง 50.07% สับปะรดบริโภค กก.ละ 3.14 บาท ลดลงจาก 12.28 บาท ลดลง 35.26% เนื่องจากผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วง พ.ค. - มิ.ย. และตลาดส่งออกชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงงานแปรรูปต้องลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด ส่งผลให้มีสับปะรดส่วนเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป ทั้งนี้ มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้มีมาตรการนำสับปะรดส่วนเกินออกนอกกระบวน โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำ MOU รูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในรัสเซีย อิหร่าน และเชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดใหม่ USA EU และอาเซียน ร่วมกับการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 - พุธสัปดาห์ 28 มิถุนายน 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3090

Col.Inch: 39.81

Ad Value: 39,810

หน้า: 32(กลาง)

PRValue (x3): 119,430

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รวมพลังส่งต่อองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์



รวมพลังส่งต่อองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์

บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ที่บ้านสวนอินทรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าไทยเมืองจันทร์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค พร้อมถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จ “คนต้นแบบ” สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วประเทศร่วมสานต่อศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานกล่าวว่า จากการทำเนิงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมว่า คนที่นำแนวทางศาสตร์พระราชาไปปฏิบัตินั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่า ความยั่งยืน คือ ความเหมาะสม โดยเริ่มจากการพัฒนาคน นอกจากนี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคียังสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี 2564 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสนับสนุนเกษตรกรให้พัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิมไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบอื่นๆ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ของแผนหลัก 9 ปีของโครงการฯ ซึ่งจะเน้น “การแตกตัว” หรือการขยายผลในระดับหัวคุณเพื่อสร้างคน สร้างครู สร้างเครื่องมือยกระดับศูนย์เรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด แถมนำภาคเอกชน กล่าวว่า เราใช้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” คือการนำสิ่งที่เรียนรู้และความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านป่าสักตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนใน 4 พื้นที่ 3 กลุ่มน้ำที่มีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างต้นแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยจะนำความสำเร็จนี้ไปเผยแพร่เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจสู่ของชุมชนอื่นทั่วประเทศต่อไป ซึ่งความมุ่งหวังของโครงการฯ คือต้องการที่จะทำให้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือก แต่เป็นหนทางหลักของเกษตรกรไทย ■



โครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนา ● นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมพงษ์ รุ่งนิริติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มเติมอีก 9,000 ตัน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดันศพก.เคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน

เกษตรฯขยายผลปฏิบัติงาน ยกกระดับตั้งเป็น'ศูนย์กลาง' สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภาพรวมการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเกษตรกรที่สำคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในหลายๆ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากความเข้มแข็งที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกร ส่งผลให้ ศพก. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งการถ่ายทอดความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการภาคเกษตร

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรฯ รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ ศพก. เป็นแกนกลางและกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่กระทรวง

เกษตรฯ ดำเนินการอยู่เกือบ 90% อาทิ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งการให้บริการการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน การฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ เวทีรับฟังปัญหาต่างๆ เนื่องจากความเป็นผู้นำชุมชนของประธาน ศพก. และมีเครือข่ายที่ชัดเจน ซึ่งกรม มีชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9,101 ชุมชน การที่ ศพก. จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมจึงมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ขณะนี้เริ่มต้นทำเวทีชุมชนครั้งแรกไปแล้ว เพื่อที่จะให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไหนบ้าง ส่วนรอบที่ 2 กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการกำลังรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้ามาพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมกับรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย คิดเป็นประมาณ 57% ของเป้าหมาย และยังขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่

25 มิถุนายน นี้ ในขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังรับสมัครเราก็มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรควบคู่ไปด้วยเลย เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มิถุนายน หลังจากนั้นจะเป็นการทำเวทีชุมชนในรอบที่ 2 เพื่อจะยืนยันกิจกรรมที่ชุมชนจะดำเนินการ จากนั้นก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนดำเนินการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางยกระดับ ศพก. ปีนี้ถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 4 ต่อไป โดยปัจจุบัน ศพก.มี 2 ลักษณะ คือ ศพก.หลัก มี 882 แห่ง ศพก.เครือข่าย มี 10,523 แห่ง ที่ผ่านมาระสร้างเสริมเข้มแข็งให้ ศพก.หลักเป็นส่วนใหญ่ แต่มาในปีนี้เป็นปีถัดไปเราจะก้าวสู่ขั้นที่ 2 คือ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง โดยมีโครงการจากทางรัฐบาลเข้าไปดำเนินการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างฐานเรียนรู้ให้มีคลังข้อมูลมากยิ่งขึ้นให้ใกล้เคียงกับฐานเรียนรู้ของ ศพก. หลัก และสุดท้ายคือการสร้างประธาน หรือผู้นำของ ศพก.เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายให้มีความยั่งยืนต่อไป



ฟังความอีกข้าง

ได้รับข่าวสารทางไลน์ และ เฟซบุ๊ก ที่มีคนแชร์ต่อๆ กันมา เป็นภาพอินโฟกราฟิกของกรมวิชาการเกษตร เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “ก้าวเกษตร” เกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชซึ่งแรงประเด็นต่างๆ เป็นข้อๆ ไป ภาพชุดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาราควอต ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศยังไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้กรมวิชาการเกษตรไปกำหนดหลักเกณฑ์จำกัดการใช้ภายใน 60 วัน ซึ่งนี่ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้ว

อินโฟกราฟิกชุดแรกนี้ ระบุว่า การยกเลิกการใช้พาราควอตหรือไม่เป็นอำนาจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้จำกัดการใช้ (มติจากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา) ซึ่งมติดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการของ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้พาราควอต

ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น มีการชี้แจงว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ นี้เสนอชื่อและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการวัตถุ

อันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อ และไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ มีทั้งสิ้น 14 ราย เป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพียง 4 ราย 1 ใน 4 นั้นเป็นข้าราชการบำนาญ

ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างผลงานวิจัยว่าพบสารพาราควอตตกค้างในแหล่งน้ำ และพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภูในระดับที่อันตรายนั้น กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดิน และดินที่ใช้เพาะปลูก ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนำมาตรวจสอบ ไม่พบสารพาราควอตตกค้างในตัวอย่างน้ำ แต่พบในตัวอย่างตะกอนดิน และดินที่ใช้เพาะปลูกในระดับที่ไม่สูงกว่าปกติ

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบ สารพาราควอต กับสารกลูโฟซิเนตที่มีการแนะนำให้ใช้แทนพาราควอต ว่า พาราควอตนั้นออกฤทธิ์ให้วัชพืชตายภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังฉีดพ่น และมีระยะปลอดภัย(ระยะเวลาที่ฝนจะไม่ตกชะล้างสารเคมีก่อนที่ต้นพืชจะดูดซึมเข้าไป) เพียงครึ่งชั่วโมง ส่วนกลูโฟซิเนต ออกฤทธิ์ให้วัชพืชตายภายใน 2-3 วันหลังฉีดพ่น และมีระยะปลอดภัยจนถึง 6 ชั่วโมง ที่สำคัญคือ ถ้าใช้กลูโฟซิเนตจะทำให้ต้นทุนต่อไร่สูงกว่าการใช้พาราควอต 5-6 เท่า เรื่องของต้นทุนการผลิต จะเป็นตัวชี้วัดว่าสินค้าเกษตรของไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้หรือไม่ ถ้ายกเลิกใช้พาราควอต จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะอาจต้องใช้แรงงานคนที่มีค่าจ้างแรงงานสูงมาก อีกทั้งในสนธิสัญญาการค้าต่างๆ ก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้สารพาราควอตด้วย ส่วนที่มีการอ้างว่าประเทศมาเลเซียห้ามใช้พาราควอตนั้น ข้อเท็จจริงในขณะนั้นมาเลเซียขอให้ขึ้นทะเบียนใหม่แล้ว สำหรับสถานภาพการใช้พาราควอตนั้น มีการห้ามใช้ใน 51 ประเทศ อนุญาตให้ใช้ได้

75 ประเทศ (รวมทั้ง สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น) จำกัดการใช้ใน 11 ประเทศ ทั้งหมดนี้ถอดความมาจากอินโฟกราฟิกของกรมวิชาการเกษตร ที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ถึงแม้จะมาช้าไปหน่อย แต่ยังคงไม่มาเสียเลย เช่นเดียวกับภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ที่มีการแชร์กันทางเฟซบุ๊กเช่นเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน และเป็นข้อมูลที่ระบุว่า เป็นรายงานการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต

มีที่แตกต่างเพิ่มเติมมาคือ ประเด็นข้อสงสัย ที่มีผลงานวิจัยอ้างว่าพาราควอตทำให้เกิดโรคเนื้องอก หนึ่งเนื้องอกนั้น ข้อเท็จจริงคือ โรคดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้สารพาราควอต และยังไม่มียาต้านเนื้องอกถึงขั้นความสัมพัทธ์ของสารพาราควอตกับการเกิดโรคเนื้องอก หนึ่งเนื้องอกแต่อย่างใด รวมทั้งประเด็นของ โรคพาร์กินสัน และระบบประสาท ก็มีการยืนยันเช่นกันว่า ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสารพาราควอตกับการเกิดโรคพาร์กินสัน และการมีผลต่อระบบประสาท

ต่อประเด็นที่ว่าพาราควอตมีพิษเฉียบพลัน ไม่มียาถอนพิษ มีผู้เสียชีวิตจากสารนี้จำนวนมาก ข้อเท็จจริงคือ องค์การอนามัยโลก จัดให้สารพาราควอตอยู่ในกลุ่มสารที่มีพิษปานกลาง ส่วนที่ทำให้เสียชีวิตนั้นเกิดจากการตั้งใจดื่มเพื่อฆ่าตัวตาย ไม่ได้เกิดจากการใช้สาร หรือ จากอาหารที่กินเข้าไป

ฟังความเรื่องใด อย่าฟังข้างเดียว ฟังความให้รอบด้าน ส่วนจะเชื่อใคร ก็แล้วแต่สะดวกใจ

แว่นขยาย

ทีเส็บกระจายธุรกิจไมซ์ทั่วประเทศ ต่อยอดเมืองไมซ์สู่เมืองรอง กระตุ้นผู้ประกอบการ คิดสร้างสรรค์ รองรับ สมาร์ทไมซ์



นายสรยุทธโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ (Domestic MICE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดแผนกระจายโอกาสธุรกิจไมซ์ไปยังเมืองไมซ์และเมืองรองโดยรอบ ดันงานนิทรรศการแสดงสินค้าสู่ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ในภูมิภาค สร้างโอกาสธุรกิจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือตลาดที่กำลังมองหาบริการไมซ์ที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ หรือสมาร์ทไมซ์ ชูโมเดลไมซ์กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปักธงโครงการไมซ์ชุมชน และนำเสนอรูปแบบใหม่ ไทยประชุมไทยของงาน Thailand Domestic MICE Mart ที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ

จัดงานประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน โดยเล็งเป้าหมายไว้ที่สหกรณ์ที่มีอยู่กว่า 8 พันแห่งทั่วประเทศ และจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระคัดเลือกสหกรณ์ที่น่าสนใจและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ ยังร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ สมาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมร่วมสร้างงานใหม่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ปรับตัวรับตลาดไมซ์ซึ่งซับซ้อนกว่าธุรกิจท่องเที่ยว แต่สร้างรายได้มากกว่าหลายเท่า เพราะลูกค้าไมซ์เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ มีกำลังซื้อสูง และต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ สร้างสรรค์ ผ่านการบริหารจัดการที่ดี ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งระบบ ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การประชุม ร้านอาหาร กิจกรรม สันทนาการ ของที่ระลึก ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลูกค้าไมซ์มักกำหนดการล่วงหน้า ธุรกิจไมซ์จึงสร้างรายได้มั่นคงและเอื้อให้ผู้ประกอบการวางแผนรองรับได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องรู้จักธรรมชาติของธุรกิจของลูกค้าด้วย เช่น กลุ่มสมาคมวิชาชีพเน้นหนักในสาระการประชุม การเงินการลงทุนเน้นสร้างประสบการณ์ หุรรหาที่ทำไมซ์ได้โดยง่าย กลุ่มอุตสาหกรรมเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์

สำหรับตลาดในประเทศ กลุ่มลูกค้าไมซ์มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการหรือจุดหมายปลายทางที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวก เรียกว่า “สมาร์ทไมซ์” หากผู้ประกอบการสามารถนำเสนอบริการสมาร์ทไมซ์ได้ จะดึงดูด

กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีมักจะบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น แคมเปญ “1 โรงแรม 1 ประชุม” จากเดิมที่มักเข้าใจกันว่าลูกค้าองค์กรต้องการห้องประชุมขนาดใหญ่ แต่ด้วยวิถีคิดแบบสมาร์ทไมซ์ โรงแรมขนาดเล็กที่ออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอสถานที่ประชุมแบบแปลกใหม่ ยกทั้งโรงแรมให้ลูกค้าใช้ในช่วงวันธรรมดา พร้อมอาหารท้องถิ่น กิจกรรม CSR ก็สามารถชนะใจลูกค้าไมซ์ได้เช่นกัน

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคก้าวทันอุตสาหกรรมไมซ์และแนวโน้มของตลาดในประเทศ ทีเส็บจะพัฒนางาน Thailand Domestic MICE Mart ในปีนี้ หรือ TDMM 2018 ให้มีรูปแบบใหม่ แตกต่างกว่าทุกครั้ง จากเดิมที่เป็นงานปิด และเป็นงาน B2B ให้มีลักษณะเป็นงาน B2C โดยจัดตั้งพื้นที่ใหม่เรียกว่า ไทยประชุมไทยรองรับงานแบบ B2C ของงาน TDMM 2018 และเข้าไปจัดตั้งไว้ภายในงานไทยเที่ยวไทยในเดือนกันยายนนี้ เพื่อนำเสนอแพ็คเกจการประชุมสัมมนาให้กับลูกค้าพร้อมๆ กับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างโอกาสธุรกิจให้ผู้ประกอบการไมซ์ครบวงจร โดยในปีนี้จะเริ่มที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

ตลาดไมซ์ในประเทศในปี 2560 มีมูลค่ากว่าห้าหมื่นล้านบาท ทั้งงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กรและสมาคมต่างๆ และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่รายได้กว่าร้อยละ 80 ยังคงมาจากงานที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปีนี้ทีเส็บจึงเปิดกลยุทธ์ดันธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาค เริ่มจาก ผลักดันงานเทรดโชว์ออกสู่เมืองไมซ์ ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต ขยายสู่การจัดประชุมในเมืองที่มีศักยภาพใกล้เคียง เช่น เชียงราย ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวหลังจบงาน ณ เมืองรองที่เข้าถึงจากเมืองไมซ์ได้สะดวก เช่น ลำปาง จันทบุรี นนทบุรี ร้อยเอ็ด พังงา เป็นต้น

งานใหญ่ที่มุ่งตรงสู่ภูมิภาค เช่น งาน AutoMach งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติ ทีเส็บสนับสนุนให้ไปจัดที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการพัทยา (PEACH) เพราะกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และงาน E-SAN Industrial Fair แสดงสินค้าเครื่องจักรกลโรงงานทุกอุตสาหกรรมหลักในภาคอีสาน อาทิ ยานยนต์ เกษตรกรรม แปรรูปอาหาร การพิมพ์ ธุรกิจก่อสร้าง จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

โครงการสำคัญถัดมา คือ ไมซ์ชุมชน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งศึกษาดูงานแห่งใหม่ภายในประเทศ และทำการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย



ตั้งสอบไทยนิยมยังไม่ทุจริต

โพสต์ทูเดย์ - กรมส่งเสริมฯ ชี้แจงปมทุจริตโครงการไทยนิยม ยังไม่พบทุจริตด้าน “กฤษฎา” สั่งรายงานผลดำเนินการทุกเดือน

นายฤทธิชัย นุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ส่งไลน์ให้กำลังใจเกษตรจังหวัดและเพื่อนข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ หลังจากตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรของสหกรณ์การเกษตรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เนื่องจากหลายแห่งมีข้อครหาที่กำหนดราคาสูงและราคาไม่เท่ากันในเครื่องมือชนิดเดียวกัน

ทั้งนี้ ขอให้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนำผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มารายงานต่อที่ประชุมทุกเดือน รวมทั้งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงต่อ รว.เกษตรฯ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาของรถยก (โฟล์คคลิฟต์) ตามโครงการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่าการจัดซื้อของแต่ละสหกรณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ เช่น กรณีรถโฟล์คคลิฟต์

ที่จะให้สหกรณ์นำไปเสนอราคาจากผู้ประกอบการในท้องตลาดมาเสนอไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ซึ่งประเด็นที่มีราคาแตกต่างกัน เนื่องจากราคาจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของรถโฟล์คคลิฟต์ที่กำหนดในคำขอของสหกรณ์ ซึ่งจะจัดสรรตามคำขอโดยอ้างอิงจากราคาที่เคยได้รับอนุมัติในปีก่อนๆ เทียบเคียงกับราคาตลาด หากไม่สูงเกินไปกว่าราคาอ้างอิง จะจัดสรรให้ตามที่สหกรณ์ขอมา

สำหรับข้อกล่าวอ้างว่ารถขนาดเดียวกัน คนขายเจ้าเดียวกันและขายในจังหวัดเดียวกัน แต่มีราคาแตกต่างกันนั้นจะมีการตรวจสอบจากผลการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ในทุกจังหวัด ถ้าเป็นรถขนาดเดียวกัน คุณลักษณะการใช้งานเหมือนกันไม่พบว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น และจากผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริง พบว่า มีผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 28 คัน (จาก 41 คัน) เป็นเงิน 1.85 ล้านบาท

ด้านข้อกังวลจะมีคนเดินไปเก็บเงินทองหรือไม่ ขอเรียนว่าในการดำเนินการดังกล่าว สหกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ดังนั้น ส่วนราชการจะไม่เข้าไปแทรกแซง แต่จะคอยตรวจสอบติดตามให้ดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ให้เกิดความโปร่งใส ■



ลุยจับ : นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ได้ส่งสายตรวจพิเศษไปตรวจสอบที่ตลาดไท หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศมาขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้กระเทียมในประเทศราคาตกต่ำ ซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่า มีปัญหาจริงจึงดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯก็ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาสินค้าราคาตกต่ำของเกษตรกรด้วย.

เกษตรฯ เล็งใช้ ศพก. หนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน สานต่อนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนทั้งระบบ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภาพรวมการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเกษตรกรที่สำคัญ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในหลายๆ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากความเข้มแข็งที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกร ส่งผลให้ ศพก. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งการถ่ายทอดความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการภาคเกษตร

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขานรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้ ศพก. เป็นแกนกลางและกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับ

กิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการอยู่เกือบ 90% อาทิ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งการให้บริการเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน การฝึกอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้เวทีรับฟังปัญหาต่างๆ เนื่องจากความเป็นผู้นำชุมชนของประธาน ศพก. และมีเครือข่ายที่ชัดเจน ซึ่งกรมฯ มีชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 9,101 ชุมชน การที่ ศพก. จะเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมจึงมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ขณะนี้เริ่มต้นทำเวทีชุมชนครั้งแรกไปแล้ว เพื่อที่จะให้รู้ว่ามีพี่น้องประชาชนนั้นต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไหนบ้าง ส่วนรอบที่ 2 กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการกำลังรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้ามาพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมกับรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย คิดเป็นประมาณ 57% ของเป้าหมาย และยังขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน นี้ ในขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังรับสมัครเราก็มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรควบคู่ไป

ด้วยเลย เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มิถุนายน หลังจากนั้นจะเป็นการทำเวทีชุมชนในรอบที่ 2 เพื่อจะยืนยันกิจกรรมที่ชุมชนจะดำเนินการ จากนั้นก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนดำเนินการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางการยกระดับ ศพก. ปีนี้ถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 4 ต่อไป โดยปัจจุบัน ศพก. มี 2 ลักษณะ คือ ศพก. หลัก มี 882 แห่ง ศพก. เครือข่าย มี 10,523 แห่ง ที่ผ่านมาระสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ ศพก. หลักเป็นส่วนใหญ่ แต่มาในปีนี้และปีถัดไปเราจะก้าวสู่ขั้นที่ 2 คือ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง โดยมีโครงการจากทางรัฐบาลเข้าไปดำเนินการรวมถึงสนับสนุนการสร้างฐานเรียนรู้ให้มีคลังข้อมูลมากยิ่งขึ้นให้ใกล้เคียงกับฐานเรียนรู้ของ ศพก. หลัก และสุดท้ายคือการสร้างประธาน หรือผู้นำของ ศพก. เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายให้มีความยั่งยืนต่อไป

รว.เกษตรฯ มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ดัน ศพก. เป็นตัวแทนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมขับเคลื่อนงาน ศพก. อย่างเป็นทางการ โดยเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแกนกลางสำคัญในภาคการเกษตรระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลที่ ศพก. ทุกแห่งจะต้องพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อให้องค์ความรู้ครอบคลุมตามความต้องการของสมาชิกในชุมชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในระดับพื้นที่ และเกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างแท้จริง



นายสมชาย ชาญนรงค์กุล

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง ศพก. 882 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ และยังเป็นหน่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ง ศพก. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งใช้ ศพก. เป็นสถานที่อบรมและเป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับวิทยากรทางเกษตรอื่นๆ อีกด้วย สำหรับเป้าหมายต่อไปจะต้องให้ ศพก. เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นฐานเรียนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรที่สำคัญ

ด้าน นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วันนี้เราใช้ ศพก. เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านการถ่ายทอดความรู้และการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการภาคเกษตร เพราะฉะนั้นโครงการ



นายฤทธิชัย บุญราช

ไทยนิยมยั่งยืน ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มทักษะการสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การที่กระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันที่จะใช้ ศพก. เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ก็หมายความว่าสอดคล้องกับกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดำเนินการเกือบ 90% คือ การเร่งเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเกษตร ที่จำเป็นต้องใช้ ศพก. เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ นอกจากนี้ ในด้านการให้บริการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน กิจกรรมที่ให้บริการด้านการดำเนินการเรื่องของการขยายพันธุ์พืช จะเป็นประเด็นหลักที่จะดูแลกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศพก. เป็นแกนหลักส่วนความเป็นผู้นำชุมชนของประธาน ศพก. เอง จะต้องมีความช่วยเหลือที่ชัดเจน มีเป้าหมายของบุคคลที่ชัดเจนที่จะได้รับการพัฒนา และมีชุมชนที่มีการจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแกนหลักและเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนได้เริ่มต้นทำประชาคมไปครั้งแรก เพื่อให้รู้ว่าเกษตรกรต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไหนบ้าง รอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการและกำลังรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้ามาพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพ ขณะนี้รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านราย หรือประมาณ 57% ของเป้าหมาย และยังดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปจนถึงวันที่ 25 มิ.ย. ในขณะเดียวกัน ในระหว่างที่เรากำลังรอรับสมัคร



เราก็มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มิ.ย. หลังจากนั้นจะเป็นการทำประชาคมในรอบที่ 2 เพื่อจะยืนยันกิจกรรมที่ชุมชนจะดำเนินการต่อไป

“กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อน ศพก. มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกำลังเริ่มปีที่ 4 ซึ่งในวันนี้ ศพก. จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ศพก. หลัก มี 882 แห่ง และ ศพก. เครือข่ายมีอยู่ 10,523 แห่ง ที่ผ่านมาระดมสร้างความเข้มแข็งให้ ศพก. หลักเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปีนี้ และปีถัดไปเราจะก้าวสู่ขั้นที่ 2 คือ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งให้กับเครือข่าย ศพก. ทั้ง 10,523 แห่ง พร้อมกับสนับสนุนการสร้างฐานเรียนรู้ให้มีคลังข้อมูลมากยิ่งขึ้น ให้ใกล้เคียงกับฐานเรียนรู้ใหญ่ของ ศพก. หลัก นอกจากนี้ จะสร้าง



ประธาน หรือผู้นำของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง โดยหน่วยงานของรัฐจะให้การสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากความรู้เรามีแล้วส่วนหนึ่ง แต่ต้องไปเติมเต็มและให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปีนี้ จึงเป็นปีที่เราจะประกาศสร้างเครือข่าย ศพก. ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป” นายสมชาย ชาญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย